

VƯƠNG XUÂN BÌNH (chủ biên, 2019), **Quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia - dân tộc ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế**, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 374 tr.

Tộc người và cộng đồng quốc gia - dân tộc có mối tương tác rất chặt chẽ. Sự phát triển của tộc người trong một đất nước liên quan mật thiết với cộng đồng quốc gia - dân tộc. Sự bất ổn ở mỗi tộc người sẽ gây nên tình trạng kém bền vững của cộng đồng quốc gia - dân tộc. Ngược lại, sự phát triển của cộng đồng quốc gia - dân tộc lại ảnh hưởng sâu sắc đến tộc người.

Trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay, mối quan hệ giữa tộc người và cộng đồng quốc gia - dân tộc diễn biến ra sao? Làm thế nào để giải quyết tốt mối quan hệ ấy? 6 chương sách góp phần giải đáp những câu hỏi này. Chương 1 tổng quan tài liệu, nêu cách tiếp cận và giới thiệu tộc người nghiên cứu. Chương 2 khái quát một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia - dân tộc ở Việt Nam. Chương 3 và 4 phân tích quan hệ về chính trị, kinh tế, xã hội của tộc người với cộng đồng quốc gia - dân tộc ở Việt Nam. Chương 5 chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ này. Chương 6 dự báo xu hướng của mối quan hệ này trong bối cảnh mới. Trên cơ sở đó, các tác giả đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm giải quyết tốt mối quan hệ giữa tộc người và cộng đồng quốc gia - dân tộc trong thời gian tới.

PHẠM NGUYỄN

PHẠM CAO CƯỜNG (chủ biên, 2019), **Chính sách biển Đông của Hoa Kỳ trong bối cảnh mới** (*Sách chuyên khảo*), Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 376 tr.

Biển Đông là một trong những khu vực địa chiến lược hết sức quan trọng, liên quan tới lợi ích không chỉ của các quốc gia trong khu vực này mà còn của cả các quốc gia thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung và Hoa Kỳ nói riêng. Do đó, biển Đông có nguy cơ tiềm ẩn xảy ra xung đột, cạnh tranh và giành ảnh hưởng mạnh mẽ giữa các cường quốc trong và ngoài khu vực. Với tư cách là một siêu cường của thế giới, Hoa Kỳ có ảnh hưởng lớn trong việc duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực Đông Nam Á. Chính sách của Hoa Kỳ đối với biển Đông cũng vì thế được nhiều quốc gia đặc biệt quan tâm, trong đó có Việt Nam. Nội dung sách làm rõ những quan điểm, chính sách của Hoa Kỳ đối với biển Đông.

Sách gồm 3 chương. Chương 1 phân tích những nhân tố tác động tới chính sách của Hoa Kỳ đối với biển Đông, bao gồm tình hình an ninh tại bán đảo Triều Tiên, vấn đề Đài Loan, việc quân sự hóa biển Đông và sự trỗi dậy của Trung Quốc - được coi là nhân tố chính tác động tới sự điều chỉnh chiến lược của Hoa Kỳ đối với khu vực nói chung và biển Đông nói riêng. Chương 2 đánh giá chính sách của Hoa Kỳ đối với biển Đông, đặc biệt là sự thay đổi trong chính sách của Hoa Kỳ đối với biển Đông kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lên nắm quyền. Chương 3 đưa ra dự báo chính sách của Hoa Kỳ (định hướng chính sách đối ngoại của nước này) và một số gợi ý cho Việt Nam.

TA.